

*Đơn vị: HUYỆN ĐOÀN TRƯỜNG SA*

**THAM LUẬN**  
**MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC**  
**CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, RÈN LUYỆN BẢN LĨNH, NIỀM TIN CHO**  
**ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN.**

Kính thưa các đồng chí đại biểu

Kính thưa Đại hội

Rất vinh dự cho tôi được tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Trước hết tôi bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị mà đoàn chủ tịch Đại hội vừa thông qua. Thay mặt cho đoàn đại biểu Huyện đoàn Trường Sa phát biểu tại Đại hội, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số nội dung giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, niềm tin cho đoàn viên thanh niên.

Kính thưa Đại hội.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên. Người khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Điều lệ Đảng khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm giúp thế hệ trẻ giác ngộ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, chuẩn mực đạo đức tiên tiến góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, sự chỉ đạo thường xuyên của BTV, BCH tỉnh đoàn, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Đoàn. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI; Chương trình

hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo trong tuyên truyền, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập 04 bài học lý luận chính trị dành cho ĐVTN được duy trì, đổi mới về nội dung và phương thức truyền đạt. Các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị cao điểm gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng thanh thiếu nhi được triển khai kịp thời bằng nhiều hình thức, trên nhiều mặt trận. Công tác định hướng dư luận xã hội; nâng cao khả năng của thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có chuyển biến tích cực.

Song bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, niềm tin cho đoàn viên thanh niên còn tồn tại một số hạn chế đó là: Công tác giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN có thời điểm chưa được coi trọng đúng mức; giáo dục, truyền thụ lý tưởng cách mạng, tình hình nhiệm vụ thiếu chiều sâu, chưa theo kịp diễn biến tư tưởng, tâm lý, tình cảm của đoàn viên, thanh niên. Công tác dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng cho đoàn viên có thời điểm còn hạn chế. Đặc biệt, còn một bộ phận thanh thiếu niên ít quan tâm đến tình hình đất nước, có lối sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, một bộ phận nhỏ có biểu hiện “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”.

Trước thực trạng trên, tham luận tại Đại hội hôm nay tôi mạnh dạn đề xuất một số nội dung giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, niềm tin cho đoàn viên thanh niên như sau:

*Một là*, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Trọng tâm là giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây chính là cơ sở góp phần xây dựng, hình thành và phát triển niềm tin, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn vai trò của lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững lập trường trước những âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của kẻ thù đối với cách mạng nước ta; từ đó, thôi thúc đoàn viên, thanh niên ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác, sẵn sàng cống hiến. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục, tập hợp thanh niên sao cho thật có sức thuyết phục, có đầy đủ luận chứng, có tính khoa học, lôgic và chặt chẽ, có tính trí tuệ cao song cũng giản dị, bình thường, dễ hiểu, dễ nhớ.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Đổi mới nội dung và cách thức học tập lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá với triển khai sáng tạo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

*Hai là*, xây dựng tổ chức Đoàn các cấp thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Xây dựng tổ chức Đoàn luôn là khâu then chốt, trong đó xây dựng Chi đoàn vững mạnh và đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, trách nhiệm nhiệt tình, tích cực, có năng lực, kỹ năng công tác là cơ bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn thanh niên ở địa phương. Phải đặt xây dựng tổ chức Đoàn, rèn luyện, nâng cao chất lượng ĐVTN với xây dựng tổ chức Đảng TSVM. Mở rộng việc tập hợp, đoàn kết thanh niên, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên về mọi mặt, nhất là xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, mục tiêu, động cơ phấn đấu. Đề cao sự nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí "Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn".

*Ba là*, chủ động, tích cực hơn nữa trong nắm bắt, phản ánh thực tiễn đất nước, tình hình quốc tế, đặc điểm thời đại, từ đó có những đánh giá chính xác, đầy đủ và kịp thời về tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên trong mối liên quan với những vấn đề trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, nhất là ở các thành phố lớn và địa bàn nhạy cảm. Phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

*Bốn là*, phải gắn chặt các phong trào hoạt động của đoàn viên với nhiệm vụ chính trị, vấn đề cấp bách của địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi của thanh niên và đặc điểm, tính chất, thực tiễn của từng địa phương. Xây dựng và duy trì được nhiều phong trào, mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả mang tính đột phá, tạo nét mới, đáp ứng nhiệm vụ trong

tình hình mới.

*Năm là*, tăng cường tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra theo phân cấp; coi trọng việc sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng những mô hình mới, những điển hình tiên tiến; có cơ chế, chính sách, động viên, gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

Giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, niềm tin cho đoàn viên thanh niên là công việc cần thiết, cấp bách và lâu dài. Là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là trường học lớn xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ Việt Nam. Trước những biến động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, hơn lúc nào hết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tổ chức Đoàn cần được tăng cường hơn nữa, làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên luôn kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng đoàn vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Khánh Hòa “khát vọng – bản lĩnh – đoàn kết – sáng tạo – cống hiến” dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.